



## มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘	๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา	<p>๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (นับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ</p> <p>๒. การใช้สิทธิการลาตามข้อ ๑ ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว และข้าราชการซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถจะลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก สำหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ (ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนดจะไม่ได้</p>

รับสิทธิในการลาดังกล่าว  
สาระสำคัญของเรื่อง  
พศ. รายงานว่า

๑. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชนจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และให้จัดทำโครงการและกิจกรรมครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับต่างประเทศ ในกรณี พศ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและอุปถัมภ์คณะสงฆ์และการดำเนินกิจการทางพระพุทธศาสนา จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาไทย สายอินเดีย - เนปาล กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคเอกชนกำหนดจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ วัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ และวัดไทย พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย (ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘) และสถานที่ที่คณะสงฆ์ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ กำหนดจัดขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เป็นโครงการหนึ่งที่คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้ พศ. จัดขึ้น (ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ รับทราบและเห็นชอบโครงการฯ แล้ว) เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ

		<p>รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา</p> <p>๒.๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย</p> <p>๒.๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน</p> <p>๒.๒ เป้าหมาย : ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ที่ส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์ จัดขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รูป</p> <p>๒.๓ สถานที่ดำเนินการ</p> <p>๑) ส่วนกลาง คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม พศ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นตามสถานที่ที่กำหนด</p> <p>๒) ส่วนภูมิภาค คณะสงฆ์ในจังหวัดโดยเจ้าคณะจังหวัดส่วนราชการ ระดับจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และภาคเอกชน จัดขึ้นตามสถานที่ที่กำหนด</p> <p>๒.๔ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘</p> <p>๒.๕ แนวทางการดำเนินโครงการ</p> <p>๑) การจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ การดำเนินการที่ชัดเจน</p> <p>๒) การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ต้องจัดทำเป็นโครงการ กำหนดรายละเอียด ในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๓) การจัดพิธีการต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเรียบง่าย ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการกำหนดระเบียบ การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอุปสมบทตามหลักพระธรรมวินัยและมีระเบียบปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน</p> <p>๔) การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรม โดยทั่วกัน และให้ข้าราชการเป็นต้นแบบแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้สิทธิใน การลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาฯ</p> <p>๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</p> <p>๑) งบประมาณปกติของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดโครงการ</p> <p>๒) การร่วมบริจาคสมทบของพุทธศาสนิกชน และผู้ร่วมอุปสมบท</p>
--	--	---

		<p>๓. การอุปสมบทในโอกาสสมทบมงคลดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และได้ร่วมบำเพ็ญกุศลโดยการเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจ ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้ง นี้ จึงควรส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจ ทุกประเภทที่มีความประสงค์จะอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มีโอกาสเข้าร่วมอุปสมบทด้วยกัน โดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐและ องค์กรรัฐวิสาหกิจผู้ใดเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการแล้ว ก็สามารถลาอุปสมบทเฉลิม พระเกียรติในครั้งนี้ได้อีกและการอุปสมบทในครั้งนี้ ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการลาอุปสมบท ตามปกติในอนาคตซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจะได้รับสิทธิดังกล่าว และการยกเว้นระเบียบว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทำได้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี</p>
	<p>๒๐. เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ</p>	<p>๒๐. เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ กำหนดวันหยุด ราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ๔ วัน ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (วันฉัตรมงคล) ให้เกิด การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่ได้กำหนดในปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย</p>
	<p>๒๑. เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัด การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่าง วันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)</p>	<p>๒๑. เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ</p>

สาระสำคัญของรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) มีผลงานสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๒. การปฏิรูปประเทศ

๓. การบริหารราชการแผ่นดิน คือ ๑) การปกป้องเขตอุทยานพระมหากษัตริย์ ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๔) การแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.๑ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ได้แก่ ๑) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๓) การพัฒนา/ส่งเสริมระบบการออม

๓.๒ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา ๒) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๔) การอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนามรดก

๓.๓ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ๔) ป้องกันและการแก้ไขปัญหาตั้งครุภในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอัมบุน การปลูกถ่ายอวัยวะ และสเต็มเซลล์

๓.๔ การบริหารเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) ผลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) เร่งส่งเสริมการลงทุน ๓) การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ๔) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๕ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ได้แก่ ๑) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ๒) ด้านการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการและการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทย

๓.๖ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

		<p>ได้แก่ ๑) มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกของ BOI ๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>๓.๗ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้แก่ ๑) เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๓) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ชยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน</p> <p>๓.๘ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้แก่ ๑) การปรับปรุงระบบราชการ ๒) กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ๓) การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ</p> <p>๓.๙ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ๑) การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ๒) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้</p>
	<p>๒๒. เรื่อง ขอยายระยะเวลาดำเนินการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘</p>	<p>๒๒. เรื่อง ขอยายระยะเวลาดำเนินการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ขยายระยะเวลาดำเนินการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น ๒,๑๑๓ ล้านบาท โดยให้สำนักงานงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ดังนี้</p> <p>๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทางดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน ๘๐๐ คันต่อวัน ใน ๗๓ เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น ๓ เชียงคัมจำนวน ๑๖๔ ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น ๓ ระยะทางไกล ในขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>

		<p>๒. กำชับให้กระทรวงคมนาคม (คค.) เร่งรัดสร้างความชัดเจนในรายละเอียดของมาตรการใหม่ (โดยให้บริการฟรีเฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไข เช่น การใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) การจัดทำบัตรให้สิทธิพิเศษ เป็นต้น) และเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการใหม่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>
--	--	---